



ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

ด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหาร ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดให้ปลูกฝัง ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาคีร์ศรีความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ และตอบสนองความต้องการ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้าง ความเชื่อมั่นในระบบราชการ นั้น

ในฐานะ ผู้บริหารเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ จะนำเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ และหน่วยงานในสังกัดให้ ดำเนินงานตามตามภารกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น แก่สังคมว่า เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ มีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ จึงขอประกาศเจตนารมณ์ และให้บุคลากรในสังกัด เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ทุกคน ได้ยึดมั่นเป็นแนวทางปฏิบัติด้วย ดังนี้

๑. ด้านความโปร่งใส โดยให้ความสำคัญและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมและตรวจสอบใน การปฏิบัติงาน เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดไว้

๒. ด้านความพร้อมรับผิด โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด พร้อมรับผิดชอบการ ตัดสินใจในการบริหารงาน

๓. ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน โดยการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่ใช้ เอาตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบน

๔. ด้านวัฒนธรรมในองค์กร โดยมุ่งสร้างวัฒนธรรมสุจริต ไม่ทนต่อการทุจริตทั้งปวง มีความละเอียด และเกรงกลัวที่จะทุจริต มีการดำเนินมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงการดำเนินเพื่อ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๕. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน โดยกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีความเป็น ธรรมในการปฏิบัติงานและคุณธรรมในการบริหารงานในเรื่อง การบริหารงานบุคคล การบริหารงาน งบประมาณ การมอบหมายงาน และบริหารสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างมีความคุ้มค่าต่อภารกิจ รวมทั้ง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

✓

(นายณรงค์ชัย นาคะโยธินสกุล)

นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์